



ประจำวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 (ฉบับที่ 2)

## ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 13/2560

สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม แจ้งผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 13/2560 วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. มีมติเห็นชอบในการโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ ดังนี้

แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ

นายอธิคม อินทุภูติ

ข้าราชการตุลาการ (รับโอน)

พ.ฎีกาประจำสำนักงานศาลยุติธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

2. มีมติเห็นชอบให้มีการจัดสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ. 2560

นัดประชุมครั้งต่อไป วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศาลยุติธรรม ชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

## การประชุม เรื่อง การพัฒนาการจัดทำรายงานการเงินประจำปีของสำนักงานศาลยุติธรรมฯ ครั้งที่ 2



วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 สำนักการคลังจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาการจัดทำรายงานการเงินประจำปีของสำนักงานศาลยุติธรรมสู่ความเป็นมาตรฐานสากล” ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยมีบุคลากรจากสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 2 ภาค 5 ภาค 8 และศาลในสังกัด รวมจำนวน 85 คน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการจัดทำรายงานการเงินประจำปีของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามแนวปฏิบัติที่สำนักงานศาลยุติธรรมกำหนด ในการนี้ นายระบิล จันทริกฤษฎ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม

## กิจกรรม “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่ประชาชน” ครั้งที่ 7



วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรม “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่ประชาชน” ครั้งที่ 7 ณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก กรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายประเภทต่างๆ ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชน ผู้นำเครือข่ายชุมชน นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ต้องขังในเรือนจำ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7 มีนักเรียนและครูเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 800 คน ซึ่งสำนักงานศาลยุติธรรมได้รับความอนุเคราะห์จากนายประภาส พริพอล ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก อำนวยความสะดวกด้านต่างๆ และได้รับเกียรติจากนายเนติภูมิ มายสกุล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา และนางสาวสุดาวรรณ พฤกษ์เสถียร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลอาญา เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด และกฎหมายที่เยาวชนควรรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในการนี้ นางสาวณัชชา วรวัฒน์เมธิกุล ผู้ตรวจราชการ สำนักงานศาลยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดกิจกรรม และมีนางศิริพร เด่นเจริญ ผู้อำนวยการกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ กล่าวรายงาน

## รับสมัครนักกฎหมายและผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายของไทยไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยคอร์เนล ประเทศสหรัฐอเมริกา

สำนักงานการต่างประเทศได้รับแจ้งจากเนติบัณฑิตยสภาว่า กองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย (Bajrakitiyabha Fund for Legal Education) จะมอบทุนแก่นักศึกษากฎหมายและผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายของไทยไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยคอร์เนล ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผู้สมัครรับทุนจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางกฎหมาย โดยได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3 หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 สอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิต และสอบได้คะแนน TOEFL ไม่ต่ำกว่า 580 คะแนน หรือเทียบเท่า โดยต้องมีคะแนนการฟังไม่น้อยกว่า 59 (paper-based) หรือ 24 (computer-based) หรือ 25 (internet-based) และคะแนนการพูดไม่น้อยกว่า 25 (internet-based) หรือสอบได้คะแนน TOEFL 600 คะแนน หรือเทียบเท่าขึ้นไป ซึ่งคะแนน TOEFL ต้องได้ผลการทดสอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันเปิดรับสมัคร ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุนดังกล่าวสามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่เนติบัณฑิตยสภา โทร. 0 2887 6801 – 7 ต่อ 101, 217 หรืออ่านรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.thethaibar.or.th](http://www.thethaibar.or.th) โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2560

สื่อศาล

ท่านที่ต้องการรับจดหมายข่าว "สื่อศาล" ทางอีเมล  
ขอให้แจ้งอีเมลของท่านได้ที่ [news@coj.go.th](mailto:news@coj.go.th)